



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย โทร ๐ ๓๘๖๔ ๑๓๐๕

ที่ รย ๐๓๓๓.๑/๙๓๓

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
เรียน สาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นการวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - ธันวาคม ๒๕๖๕) ดังนี้

- ไม่พบมีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตนำขึ้นเผยแพร่เว็บไซต์ของสำนักงาน

นพ. อาชญาทา

(นายณัฐพล อาชญาทา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- ทราบ

- อนุมัติ นำขึ้นเผยแพร่ Web Site

(นางสาวอุไรรัตน์ คุหะมณี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน

สาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับ หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน	: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย
วัน/เดือน/ปี	: ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
หัวข้อ	: MOIT ๒ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
ข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)	<ol style="list-style-type: none"> ๑. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ๒. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
Link ภายนอก	:
หมายเหตุ	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p> <p style="text-align: center;"><i>ณัฐพล อาชญาทา</i> (นายณัฐพล อาชญาทา)</p> <p>นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ</p> <p>วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p> <p style="text-align: center;"><i>อุไรรัตน์</i> (นางสาวอุไรรัตน์ คุหะมณี)</p> <p>นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน</p> <p>สาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย</p> <p>วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p style="text-align: center;"><i>จิราพร</i> (นางจิราพร ปักซี่)</p> <p>นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ</p> <p>วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	